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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 

วันที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล    ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 

1. นายสนิท ดีสาระ   ประธานสภา   สนิท ดีสาระ  
2. นายส าเริง เขียวเกษม รองประธานสภา อบต. หนองหลวง ส าเริง เขียวเกษม  
3. นายสมบัติ ธูปบูชา  ส.อบต. ม. 10   สมบัติ ธูปบูชา  
4. นางบุญตา  พอควร  ส.อบต. ม. 7   บุญตา  พอควร  
5. นางโยษิตา เชียวขุนทด  ส.อบต. ม. 1   โยษิตา เชียวขุนทด  
6. นางสังเวียน สนธิโพธิ์  ส.อบต. ม. 3   สังเวียน สนธิโพธิ์  
7. นายรพิน กระแสโสม  ส.อบต. ม. 9    รพิน กระแสโสม  
8. นายเดช โพธิ์มล   ส.อบต. ม. 4    เดช โพธิ์มล  
9. นายเจริญ ทับปั้น   ส.อบต. ม. 8    เจริญ ทับปั้น   
10. นายเทียน ต่วนชะเอม  ส.อบต. ม. 10   เทียน ต่วนชะเอม  
11. นายช านาญ รุ่งเรือง  ส.อบต. ม.11   ช านาญ รุ่งเรือง   
12. นายป๊อก เมารีจันทร์  ส.อบต. ม. 5   ป๊อก เมารีจันทร์  
13. นายทูน พุกสุข   ส.อบต. ม. 1 1   ทูน พุกสุข  
14. นายชัยวัฒน์ แก้วมั่น  ส.อบต. ม. 6   ชัยวัฒน์ แก้วมั่น  
15. นายสุรพล ฉิมสุข   ส.อบต. ม. 2   สุรพล ฉิมสุข  
16. นายอานนท์ สนธิโพธิ์  ส.อบต. ม. 3   อานนท์ สนธิโพธิ์  
17. นายทนงศักดิ์ พนมสวย  ส.อบต. ม. 6   ทนงศักดิ์ พนมสวย  
18. นางณัฐพร แสงข า  ส.อบต. ม. 8   ณัฐพร แสงข า  
19. นายชวน คล้ายแสง  ส.อบต. ม. 1   ชวน คล้ายแสง  
20. นางสาวเพ็ญพยม สุ่มประดิษฐ์ เลขาสภา อบต. หนองหลวง เพ็ญพยม สุ่มประดิษฐ์  

 
 

รายช่ือผู้ขาดประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล    ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 

1. นายสรศักดิ์ ทองค าเขียว  ส.อบต. ม. 2    -  
2. นายอนุชา พงษ์เสือ  ส.อบต. ม. 7    -  

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล    ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 

1. นางอัญชลี เดชเจริญศิริกุล นายก อบต. หนองหลวง  อัญชลี เดชเจริญศิริกุล 
2. นายอิทธิพัทธ์ เพ็งอ่ิม  รองนายก อบต. หนองหลวง อิทธิพัทธ์ เพ็งอ่ิม 
3. นายสมโภช ทบบุญ  รองนายก อบต. หนองหลวง สมโภช ทบบุญ 
4. นางสาวกชพร พึ่งน่วม  เลขานุการ นายก อบต. หนองหลวง กชพร พึ่งน่วม 
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5. นายไชยรัตน์ ถนอมนิ่ม  รองปลัดฯ   ไชยรัตน์ ถนอมนิ่ม  
6. นางสาวกัญญา กองอรรถ  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ  กัญญา กองอรรถ  
7. นางสาวสุนิตย์ษา เพ็ชรอยู่  ผอ.กองคลัง   สุนิตย์ษา เพ็ชรอยู่  
8. นายอ านาจ แก้วมา  นายช่างโยธา   อ านาจ แก้วมา  
9. นางสาวแอนนา เขียวเกษม ผู้ใหญ่บ้าน ม.2   แอนนา เขียวเกษม  
10. นางสาวสายชล สารชาติ  ผู้ใหญ่บ้าน ม.7   สายชล สารชาติ  
11. นายสมหมาย มีมุข  ผู้ใหญ่บ้าน ม.5   สมหมาย มีมุข  
12. นางสาวจีรวรรณ บางรัตน์  ผช.ธุรการกองช่าง  จีรวรรณ บางรัตน์  
13. นางสาวสุนิสา สระน้อย  ผช.นวค.    สุนิสา สระน้อย  
14. นางสาววัลลภา ขุนจบ  พนักงานทั่วไป   วัลลภา ขุนจบ  
15. นางสาวณัฐนันท์ แก้วคง  ผช.นักพัฒนาชุมชน  ณัฐนันท์ แก้วคง  
16. นางณฤดี ทองศรี   นักพัฒนาชุมชน   นางณฤดี ทองศรี  
17. นางศศิธร พลอยระย้า  นักทรัพยากรฯ   ศศิธร พลอยระย้า  
18. นายรพีพงศ์ อินทร์เพ็ชร  พนักงานทั่วไป   รพีพงศ์ อินทร์เพ็ชร  
19. นายศรีพนม นิลสนธิ  พนักงานทั่วไป   ศรีพนม นิลสนธิ  
20. นายภูมิภัทร ศรีคชไกร  ผู้ช่วยช่างโยธา   ภูมิภัทร ศรีคชไกร  
21. นายภรัณยู แก้วมา  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ภรัณยู แก้วมา  
22. นายบุญธรรม กรตุ้ม  คนงานทั่วไป   บุญธรรม กรตุ้ม  
23. นายเขมทัต กรตุ้ม  พนักงานจ้างเหมา  เขมทัต กรตุ้ม  
24. นางสาวสุภัทร ศรีขจร  ผช.นวก.    สุภัทร ศรีขจร  

 
เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1 เรื่องสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงบ้างแล้ว  
 แต่อย่างไรก็ยังวางใจไม่ได้ เรายิ่งต้องเฝ้าระวังและควบคุมกันอยู่ตลอด ผู้รับวัคซีนก็ยังไม่เป็นไปตาม  
 เป้าหมายที่ก าหนด ประกอบกับหลายคนยังกลัวการฉีดวัคซีน เราต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน  
 ให้ประชาชนมั่นใจมากขึ้น จึงจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ตามมาตรการภาครัฐที่ก าหนดไว้  

1.2 เรื่องฝนทิ้งช่วง ท าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ข้าว ข้าวโพด เริ่มเหี่ยวแห้ง 
อ าเภอท่าตะโกโดยเฉพาะพ้ืนที่ต าบลหนองหลวงนับว่าแล้งที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ก็ว่าได้  ตอนนี้
ทางฝนหลวงก็เร่งท าฝนเทียมแต่ยังไม่ได้ผลเพราะปริมาณเมฆน้อยจึงท าให้ฝนไม่ตกตามคาด  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  
ที่ประชุม รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 4.1 เรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตต ิ
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ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงได้มีการเลือกคณะกรรมการแปร  
 ญัตติไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอแปรญัตติได้ยื่นค า  
 ร้องขอแปรญัตติได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติ  
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงสอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงว่า  
 เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม่  
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2565 ต่อไป  
ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2565 หรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดของดออกเสียงกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 หรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
 

 4.2 การขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ  
 สิ่งก่อสร้าง  
นางสาวเพ็ญพยม สุ่มประดิษฐ์ ได้แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
(ปลัด อบต.หนองหลวง)ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
 สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ  
 อนุมัติของสภา ท้องถิ่น และขอชี้แจงการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 ดังนี้ 
 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 2 รายการ ดังนี้ 

1. โต๊ะรับแขก จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 15,000.- บาท 
2. เก้าอ้ีท างาน จ านวน 4 ตัว งบประมาณ 15,000.- บาท 
 รวมโอนเพ่ิม 30,000.-บาท  

 โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  30,000.- บาท 
 รายละเอียดตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่แจกให้ที่ประชุมไปแล้วนั้น  

ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่า อนุมัติให้โอนงบประมาณหรือไม่ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติให้โอนงบประมาณท้ัง 2 รายการได้ตามเสนอขอ 
 

 4.3 เรื่องการขอใช้ที่ดิน สปก.ในเขตต าบลหนองหลวง  
  4.3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน อ าเภอท่าตะโก  
 โดยนางสาวสายชล สาระชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านพุขามขออนุญาตใช้ที่ดิน สปก.ที่ตนเอง  
 ครอบครองจ านวน 1 ไร่ ด าเนินการขอปลูกกัญชาซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้ท าสัญญากับกรมการแพทย์แผน  
 ไทยเรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงเพ่ือด าเนิน  
 กิจกรรมของกลุ่มตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มต่อไป  
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ประธานสภาฯ สอบถามว่าการขอใช้ที่ดิน สปก.ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน จะต้องให้สภา  
 องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบในเรื่องใด  
นางสาวเพ็ญพยม สุ่มประดิษฐ์ ชี้แจงว่าได้สอบถามฝ่ายกฎหมายของส านักงาน สปก.นครสวรรค์ แล้วแจ้งว่าการขอใช้ 
(ปลัด อบต.หนองหลวง) ที่ดิน สปก.ที่กลุ่มเสนอขอนั้น จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงพิจารณาให้  
 ความเห็นชอบในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมว่าการด าเนินการของกลุ่มมีผลกระทบกับ  
 สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตรายหรือมีการใช้  
 สารเคมีหรือวัตถุอันตรายต่อสุขภาพของคนงานหรือผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ และมีไม้หวง  
 ห้ามในที่ดินนั้นหรือไม่ จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงพิจารณาในเรื่องดังกล่าว  
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่า ตามท่ีท่านปลัด อบต.ชี้แจงไปแล้วนั้น มีท่านใดสงสัยหรือไม่ หากไม่มีจะขอให้  
 สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้กลุ่มเครือข่ายรัฐวิสากิจชุมชน เกษตรผสมผสาน อ าเภอท่าตะโก ใช้ที่ดินเพื่อการ    
 เกษตร สปก. ของนางสาวสายชล สาระชาติ จ านวน 1 ไร่ ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มได้ตามเสนอขอ  
 4.3.2 นางสาวชลนันท์ เพชรรัตน์ ราษฎรบ้านเขาดินหมู่ที่ 4 ต.หนองหลวง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39  
 หมู่ที่ 4 ต.หนองหลวง ขออนุญาตสร้างปั๊มน้ ามันขนาด 2 หัวจ่าย บนที่ดิน สปก.จังหวัดนครสวรรค์  
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่า กรณีนางสาวชลนันท์ เพชรรัตน์ ได้ท าหนังสือถึงนายก อบต.หนองหลวง เพื่อขอ 
 ใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก.นครสวรรค์  สร้างปั๊มน้ ามันขนาด 2 หัวจ่าย บนที่ดิน สปก.นครสวรรค์ เพื่อ  
 น าเรื่องดังกล่าวขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงพิจารณา จึงขอความ  
 เห็นชอบจากสภาฯว่าจะเห็นชอบหรือไม่  
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้นางสาวชลนันท์ เพชรรัตน์ ใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก.นครสวรรค์ สร้าง 
 ปั๊มน้ ามันขนาด 2 หัวจ่ายตามที่เสนอขอได้  
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางอัญชลี เดชเจริญศิริกุล 5.1 เรื่องสถานการณ์โรคระบาดโควิด  19 ปัจจุบันยอดติดเชื้อลดลงแต่ก็อย่าพึ่งนิ่งนอนใจ 
 (นายก อบต.) ล่าสุดมีผู้ป่วยในพื้นท่ีต าบลหนองหลวงที่ลานมันจักรวาล แต่ตอนนี้ได้กลับไปรักษาแล้วที่อ าเภอไพศาลี  
  ส่วนในต าบล ศูนย์พักคอยหมู่ 11 คงเหลือ 1 ราย ศูนย์กักกันหมู่ 2 คงเหลือ 5 ราย ศูนย์พัก  
 คอยหมู่ที่ 5 คงเหลือ 2 ราย  
 5.2 เรื่องภัยแล้ง ต้นปียังคุยได้มีน้ ามามากพอให้หลายหมู่มีน้ าไว้ผลิตประปาหมู่บ้าน ปัจจุบันแล้งอีก  
 เช่นเคย จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้เก็บน้ าฝนไว้ใช้ น้ าบาดาลก็น้อย เจาะไม่เจอ  
 5.3 ฝากประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขอให้ทุกหมู่บ้านช่วยดูด้วย ก าลัง  
 ด าเนินการหลายหมู่  
ที่ประชุม รับทราบ 
นายอิทธิพัทธ์ เพ็งอ่ิม แจ้งเรื่องข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
 (รองนายก อบต.) (1) มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
 โคโรน่า 2019 ( COVID-19) 
 - ครม.ไฟเขียว บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน/นักศึกษา  
 - ผู้ประกันตน ม.33 ที่ว่างงานจากโควิด จะได้เงินชดเชย 50 % ของค่าจ้าง 
 - ธอส.ออก 2 มาตรการพักช าระเงินต้นและพักช าระดอกเบี้ยนาน 3 เดือน ช่วยลูกค้าจาก COVID- 
 19 
 - รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหลอกขายยาฟาริพิราเวียร์ปลอม 
ที่ประชุม รับทราบ 
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นายทนงศักดิ์ พนมสวย สอบถามเรื่องถังขยะที่บริการประชาชน เนื่องจากถังขยะช ารุดจ านวนมาก มีประชาชน  
 (ส.อบต.ม.6) ขอเพ่ิมแต่ไม่มีให้ จึงขอสอบถามว่าทาง อบต.มีเพ่ิมให้ประชาชนหรือไม่ อย่างไร  
นางสาวเพ็ญพยม สุ่มประดิษฐ์ ชี้แจงว่าได้สอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว อยู่ในขั้นตอนส ารวจจ านวนถังขยะ หากได้ยอด 
(ปลัด อบต.หนองหลวง) แล้ว จะด าเนินการจัดซื้อเพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ร้องขอต่อไป 
นายอานนท์ สนธิโพธิ์ ขอสอบถามท่านรองนายกอิทธิพัทธ์ เพ็งอ่ิม ว่าจะขอด าเนินการเรื่องปลูกพืชเศรษฐกิจ(กัญชา)  
 (ส.อบต.ม.3) ว่าจะสามารถปลูกได้หรือไม่ อย่างไร ถ้าประชาชนทั่วไปมีความต้องการปลูกไว้ใช้ในครัวเรือน จะได้  
 หรือไม่ และเรื่องการขอหน่วยงาน สปก.ด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์บนที่ดิน  
 ดังกล่าว จะมีความเป็นไปได้หรือไม่  
นายอิทธิพัทธ์ เพ็งอ่ิม ตอบเรื่องการขออนุญาตปลูกกัญชา ให้ท่าน ส.อบต.อานนท์ ไปศึกษาข้ันตอนการขออนุญาต  
(รองนายก อบต.) กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่ที่ 7 ซึ่งข้ันตอนและกระบวนการค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร ส่วนเรื่องการขอ  
 ออกโฉนดที่ดิน ต้องดูนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่า เดือนหน้าจะนัดประชุมเม่ือใด 
ที่ประชุม มีมติให้รอดูว่า จะมีเรื่องด่วนหรือไม่ หากมีให้ท่านประธานมีหนังสือนัดประชุมอีกครั้ง  
 
 ปิดประชุม  เวลา 13.10 น. 
 
    เพ็ญพยม สุ่มประดิษฐ์  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
                                 ( นางสาวเพ็ญพยม สุ่มประดิษฐ์ )  
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง  
 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง         
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 แล้ว 
 
 
สุรพล ฉิมสุข ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  ทนงศักดิ์ พนมสวย ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 (นายสุรพล ฉิมสุข)                (นายทนงศักดิ์ พนมสวย)  
      ส.อบต. ม. 2                                                      ส.อบต. ม. 6      
 
              บญุตา พอควร     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม  
                                         (นางบุญตา พอควร)  
               ส.อบต. ม. 7  
 

- รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ประจ าปี พ.ศ.2564 
     
                สนิท  ดสีาระ  ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม  
                                 (นายสนิท  ดีสาระ)  
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
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